

รองผบ.ตร.ตรวจรีสอร์ทรกป่า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 4 ม.ค. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดทางอาญาที่เป็นนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปอศ.ตร.) พร้อม พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตร. หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ รอง ผบ.ก.จว. กาญจนบุรี พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ รอง ผบ.ก.จว.กาญจนบุรี นายอชิระ ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ตร.กก.5 บก.ปทส.และหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ตชื่อดังแห่งหนึ่ง (หลุบพญารีสอร์ท) หมู่ 1 ต.วังคัง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อีกครั้งหนึ่ง หลังจากก่อนหน้านี้คณะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้น เข้าตรวจสอบมาแล้ว 2 ครั้ง

เมื่อคณะของ รอง ผบ.ตร.มาถึง ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เกาะพญาไม้ ที่อยู่กลางแม่น้ำแควใหญ่ จากนั้นไปตรวจสอบคลังของแม่น้ำที่อยู่ติดกับห้องพักของรีสอร์ตที่อยู่ด้านหลัง และไปตรวจสอบบ่อน้ำอีก 1 จุด ซึ่งพบว่าภายในบ่อน้ำดังกล่าวมีกระเชออยู่ภายใน จำนวน 2 ตัว ดร.กมลิตา อู่ถาวร หรือ ดร.กึ่ง หัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหัวหน้าคณะตรวจคดีเอ็นเอจระเข้ทั้ง 2 ตัว เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 กำหนดให้ จระเข้แม่น้ำเค็ม จระเข้แม่น้ำจืด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน ลำดับที่ 34 และ 35 ตามลำดับ หากไม่มีใบอนุญาตก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าว

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้เรามาตรวจสอบ เราได้ดำเนินการพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น วันนั้นเราได้รายละเอียดมากพอสมควร แต่ได้ให้แต่ละส่วนราชการไปตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนในทางลึก และในวันนี้ที่เราได้ตกลงกันเอาไว้ว่า ทุกส่วนจะต้องตรวจให้เสร็จเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งแต่ละส่วนราชการก็ได้ตรวจสอบในส่วนรับผิดชอบของตัวเองมาแล้วว่าครบถ้วน จากนั้นจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า เพื่อดำเนินการ ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ และฝ่ายปกครอง ทั้งหมดเราได้แบ่งงานกันไปแล้ว

ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า วันนี้ทุกส่วนจะต้องทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดเป็นจุดที่เขารุกกล้า เช่นกรณีที่เขาบุกกล้าเมื่อที่ 12 ไร่ ต้องรีบตรวจสอบและต้องยืนยันให้ได้ พร้อมทั้งวันนี้จะมีการรับคำร้องทุกข์ทั้งหมด ถ้าทุกภาคส่วนพบการกระทำผิด เพราะฉะนั้นในวันนี้ เรื่องการทำงานทั้งหมด ซึ่งพล.ต.อ.รุ่งโรจน์สั่งการให้มีการบูรณาการ และถือการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทุกพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีจระเข้ที่พบ 2 ตัว ต้องไปดูในเรื่องของการครอบครองสัตว์ป่าว่าเป็นจระเข้แม่น้ำเค็มหรือน้ำจืด ซึ่งก็จะมีคามคิดในส่วนอื่นเพิ่มเติม ในเรื่องของการครอบครองสัตว์ป่า

วันนี้กรมทรัพยากรธรณีเข้ามาดูในเรื่องของการเจาะพื้นดิน ว่าพื้นดินได้งอกมาหรือเปล่า เพื่อจะให้ไม่มีการโต้แย้ง สรุปคือวันนี้ทุกส่วนจะต้องดำเนินการจบภายในวันนี้ ในเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ท่านรุ่งโรจน์ก็ได้นำพนักงานนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาด้วย รวมถึงเจ้าหน้าที่การตรวจเก็บคดีเอ็นเอของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพราะฉะนั้นการตรวจสอบทั้งหมดจะต้องจบลงภายในวันนี้ แล้วนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า ในเรื่องของคดีไม่มีอะไรซับซ้อน ขอเรียนว่าในส่วนของผู้ของพื้นที่ เขาพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้ว ในวันนี้เขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานสอบสวน ซึ่งถ้าเชิญไปพบหรือเชิญไปแจ้งข้อกล่าวหา ก็น่าจะไม่มีปัญหา ส่วนในเรื่องของกระบวนการ ก็ทำให้ครบถ้วนในส่วนของผู้เจ้าหน้าที่ก่อน